

*
Số 57-HD/BTGHU

HƯỚNG DẪN

thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Phát huy vai trò nêu gương
của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”

Thực hiện Hướng dẫn 66-HD/BTGTU ngày 14/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu:

Việc triển khai và thực hiện chuyên đề năm 2024 đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phương thức “nêu gương” trong giáo dục cán bộ, đảng viên theo hướng “*Dĩ nhân nhi giáo, dĩ ngôn nhi giáo*” (trước hết phải giáo dục bằng tấm gương sống của chính mình, sau đó mới bằng lời nói), Người luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo. Theo Người, sở dĩ phải nêu gương là do đặc thù của nền văn hóa đạo đức phương Đông luôn coi trọng tình cảm, luôn lấy cái tốt đẹp của người khác để làm tấm gương soi cho mình “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”¹, “nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được”². Nhưng nêu gương phải gắn liền với chủ thể và hành động của chủ thể, tạo ra ảnh hưởng tích cực tới các chủ thể khác, từ cá nhân, gia đình, tới xã hội, thúc đẩy sự noi gương, học tập và làm theo các tấm gương điển hình của các cá nhân, tập thể,

¹ Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 1, tr. 284.

² Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, *Sđd*, t. 14, tr. 223.

thông qua đó làm cho mọi người từng bước đẩy lùi tiêu cực, có tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sáng, phong cách tốt lên, công việc tốt lên, thiết thực, hiệu quả chứ không phù phiếm, phô trương, hình thức.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mẫu mực trong thực hành trách nhiệm nêu gương và đã trở thành tấm gương sáng ngời, có sức lan tỏa và truyền cảm hứng vô cùng mạnh mẽ để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta học tập, noi theo. Trong công tác huấn luyện cán bộ, Người luôn nhắc nhở cán bộ phải nêu cao tinh thần gương mẫu, trong tác phẩm “Đường cách Mệnh” (năm 1927), Người đặt lên hàng đầu là “tư cách một người cách mệnh” với 23 điểm. Theo Người, để thực hiện được vai trò nêu gương thì trước hết cán bộ, đảng viên phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nói phải đi đôi với làm. Người cách mạng tư cách phải chuẩn mực, thật sự là tấm gương trong các mối quan hệ: đối với mình, đối với người, đối với công việc.

Thứ nhất, đối với mình, là không được tự cao tự đại, tự mãn. Bởi tự cao tự đại, tự mãn là căn bệnh rất nguy hiểm. Nếu cán bộ, đảng viên mắc phải căn bệnh này thì dễ mù quáng, thiên cận, luôn đề cao cá nhân mình, coi thường quần chúng, nhất định sẽ thoái bộ, dừng lại. Người nhấn mạnh: “Tự mãn, tự túc là co mình lại, không cho mình tiến bộ thêm”³.

Thứ hai, đối với người, phải yêu thương, khoan dung, độ lượng; phải luôn có thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt điều “Nhân”: “Thật thà yêu thương, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân”⁴.

Thứ ba, đối với việc, phải tận tâm, tận lực, có trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải luôn giữ vững nguyên tắc “Dĩ công vi thượng”, nghĩa là để việc công lên trên, lên trước việc tư. Người luôn giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “chí công vô tư”, nghĩa là phải biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích của Tổ quốc, nhân dân và của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhấn mạnh mỗi cán bộ phải làm gương mẫu mà còn chỉ ra nội hàm của gương mẫu, cụ thể là: “Người đảng viên ở bất kỳ đâu, bất kỳ làm việc gì, bất kỳ địa vị nào và hoàn cảnh nào, cũng phải luôn luôn: đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải gần gũi dân chúng, thương yêu, giúp đỡ dân chúng, tổ chức và lãnh đạo dân chúng. Phải giữ vững đạo đức cách mệnh, là chí công vô tư”⁵. Khi cán bộ, đảng viên tự giác nêu gương chính là làm gương trong mọi hành động, việc làm và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên gương mẫu để quần chúng soi rọi, noi theo. Nếu đảng viên không gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống, thì chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước khó trở thành hiện

³ Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Sự thật, H.1984, tập 4, tr.84, 295.

⁴ Hồ Chí Minh với các LLVTND, Nxb Quân đội Nhân dân, H.1975, tr.66, 184.

⁵ Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.9.

thực, thậm chí bị thực hiện sai, khiến cho nhân dân thiếu tin tưởng vào chủ trương, chính sách, pháp luật, do đó công tác tư tưởng chính trị, thuyết phục, vận động của Đảng sẽ mất đi ý nghĩa thực tiễn; đồng thời, Người cũng yêu cầu cán bộ lãnh đạo phải tiên phong trong việc thực hành nêu gương “Cán bộ, đảng viên phải làm gương mẫu cho nhân dân. Cán bộ cấp trên phải làm gương mẫu cho cán bộ cấp dưới”⁶.

2. Quan điểm của Đảng về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, vấn đề “nêu gương”, “gương mẫu” của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được Đảng ta đặc biệt quan tâm; xem đây là một trong những biện pháp có hiệu quả trong phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng chỉ rõ: “Đảng lãnh đạo bằng hành động gương mẫu của đảng viên”⁷, coi đó là một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định tầm quan trọng của việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên”⁸.

Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới... các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và quy định của Đảng ban hành đều khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; nội dung chỉ đạo rất chi tiết, cụ thể, chặt chẽ, phản ánh đúng tình hình thực tế nhằm động viên, khuyến khích; tăng cường kiểm tra, giám sát về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiêu biểu trong đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong gian đoạn hiện nay.

⁶ Hồ Chí Minh: Sđd, t.10, tr.494.

⁷ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.88.

⁸ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 88

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”⁹. Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan toả, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Đảng trước Nhân dân; trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ”¹⁰, “Nêu gương là thực hiện, đồng thời gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. Phát huy hiệu quả mối quan hệ trong ba nhiệm vụ này, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”¹¹.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó nhấn mạnh: Tăng cường đoàn kết; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

Có thể khẳng định, trong mỗi thời kỳ cách mạng, nhất là từ khi có Đảng lãnh đạo thì trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên luôn được nêu cao. Đây là giải pháp quan trọng, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và là nét văn hóa để mỗi đảng viên thật sự là tấm gương sống để dân tin, dân ủng hộ. Đồng thời, nêu gương còn là cuộc đấu tranh để cán bộ, đảng viên chiến thắng chính bản thân mình, khắc phục yếu kém, khuyết điểm của bản thân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò gương mẫu trong nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hiện nay là vô cùng cần thiết. Phát huy vai trò nêu gương không chỉ trực tiếp truyền cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ cho nhân dân học tập và làm theo mà nêu gương còn là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là trách nhiệm và đạo lý của người cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm nêu gương cũng là để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực, uy tín của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHẤT LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

⁹ Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XIII, tập 2, trang 237, 238.

¹⁰<https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/phan-huy-vai-tro-neu-guong-cua-dang-vien-trong-cong-tac-xay-dung-dang-tai-cac-dia-phuong-593593.html>.

¹¹ <http://www.tuyengiao.vn/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/ra-suc-hoc-tap-no-luc-phan-dau-va-ren-luyen-khong-ngung-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-va-phong-cach-cua-chu-tich-133854>.

1. Nội dung trọng tâm trong thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

- Tư tưởng chính trị: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Mẫu mực trong đạo đức, lối sống, tác phong làm việc phải đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác. Xác định rõ việc tự phê bình và phê bình là một nội dung sinh hoạt đảng để góp ý kiến giúp đỡ nhau tiến bộ, củng cố sự đoàn kết nhất trí trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm, khắc phục tình trạng “nói mà không làm”, “nói hay nhưng làm dở”, “nói người nhưng mình không làm”... Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”. Hiểu rõ, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công

- Phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị; gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

2. Nội dung thực hiện nêu gương đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Ngoài việc thực hiện các nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên như đã nêu ở mục 1; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp còn phải gương mẫu thực hiện thêm các nội dung:

- Có lập trường chính trị vững vàng, kiên định, trung với nước, hiếu với dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước, cho tỉnh, cho huyện, cho Nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

- Tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc. Chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác, lĩnh vực được phân công, khách quan, công tâm, minh bạch trong lãnh đạo, quản lý, giải quyết công việc. Là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực, phát huy tốt trí tuệ của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, quyết đoán, sát thực tiễn, hiệu quả. Chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không có biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, xa rời thực tế; không thụ động, ỷ lại, chờ cấp trên.

- Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không để gia đình và người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để vụ lợi; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

- Trong tự phê bình và phê bình thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, khách quan, không né tránh chạy theo chủ nghĩa hình thức; không định kiến, đàn áp, trù dập với người góp ý, phê bình mình. Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tích cực giải quyết các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài, đảm bảo đúng chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của mình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình, là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể.

Tóm lại: Nêu gương mang lại hiệu quả lan tỏa rất lớn, tập hợp và lôi cuốn quần chúng theo phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, qua đó phát huy “chân, thiện, mỹ”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương của mình là tấm gương mẫu mực về mọi phương diện, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chuyên đề năm 2024 gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; các Quy định về nêu gương, Quy định về những điều đảng viên không được làm...

2. Định kỳ sinh hoạt hàng tháng, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn lựa chọn, phân chia nội dung theo từng tháng phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, thảo luận, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị năm 2024. Đảm bảo từng nội dung mà cấp ủy lựa chọn theo từng tháng trong tài liệu được triển khai, quán triệt, phân tích sâu, cụ thể, rõ ràng để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, hiểu đúng, đủ ý nghĩa, nội dung chuyên đề. Trong sinh hoạt, Bí thư chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị là người điều hành, lựa chọn các vấn đề về cán bộ, đảng viên quan tâm liên quan đến chuyên đề để thảo luận và đề xuất giải pháp.

Chú trọng công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, nhất là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Các cấp ủy Đảng, các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện tiếp tục thực hiện Kết luận 01-KL/TW về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, cụ thể hóa nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”, chuyên đề năm 2024 về “*Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp*” phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời phải gắn với thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; đưa việc thực hiện trách nhiệm nêu gương vào việc bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm.

Căn cứ vào các chỉ thị, nghị quyết và quy định của Đảng về nêu gương; nhiệm vụ chính trị và tình hình tiến của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng thành các tiêu chí, quy định, chuẩn mực cơ quan, đơn vị cụ thể về nêu gương đề cán bộ, đảng viên thực hiện. Đây là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa”, phát huy vai trò nêu gương trong từng hoạt động cụ thể; đồng thời, làm căn cứ để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, và từng cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ và kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về những nội dung cốt lõi, trọng tâm của Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2024; những vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có thực hiện trách nhiệm nêu gương.

4. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính trị, Chỉ thị 07-CT/TU ngày 24/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp*”

trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”; kết hợp triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình, mục tiêu quốc gia,... với các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương, đơn vị phát động.

5. Căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2024, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiên cứu xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, vừa phù hợp với chức trách, nhiệm vụ cá nhân đang đảm nhiệm, vừa sát hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình đang công tác. Cuối năm có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trước tập thể chi bộ, cơ quan, đơn vị để làm một căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2024.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề năm 2024 và chuyên đề toàn khóa; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện, đánh giá thực hiện chuyên đề năm 2024 gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy vào ngày 25 tháng cuối quý, 6 tháng và năm (**trước ngày 25/11/2024**), để Ban tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TU (để b/c);
- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện;
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Các Chi, Đảng bộ cơ sở;
- Lưu .

Hồ Văn Hùng